



ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย ว่าด้วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเตรียมความพร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงาน และการจัดเสวนาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.



เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

พิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการสอนเพื่อการประกอบอาชีพ หากมีการนำวิชาชีพเข้าไปจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในการจัดการศึกษา นั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมการวางกรอบในการพิจารณาศึกษา และยกกรอบในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าว แล้วเสนอให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป



✿ พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (ครั้งที่ ๔)

นายอน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า ตามที่ กมธ. ศึกษา ได้มีมติให้จัด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.” (เสวนา ๔ ภูมิภาค) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้ง ๔ ภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการและแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและสรุปประเด็นสาระสำคัญ และยกร่างจัดทำแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันตก ณ จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น



ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มี “การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (ครั้งที่ ๔)” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ผนวกกับขณะนี้ที่อำเภอเวียงสาประสบปัญหาน้ำท่วม มีผู้ประสบภัยกว่าพันครัวเรือน จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน ได้รับความเดือดร้อน ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลไหล่น่าน ตำบลกลางเวียง ตำบลปงสนุก และ ตำบลซึ้ง ดังนั้น การลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ คณะเดินทางจึงควรแวะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชน โดยอาจมอบชุดข้าวสารอาหารแห้ง ชุดเครื่องบริโภคหรือน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วย ที่ประชุมจึงขอเรียนเชิญ กมธ. ศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนาตามวันและเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

